

ข้อสังเกต
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS)

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายสุรินทร์ จิรวินิช

๑. ในการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS) ขึ้นนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ ในสถาบันดังกล่าว โดยควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย เพื่อให้สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนั้น จึงควรกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการได้ โดยไม่มีภารกิจที่ซ้ำซ้อนกัน

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

๑. รายงานของคณะกรรมการมีข้อเสนอในการปรับโครงสร้างการบริหารของการกีฬา แห่งประเทศไทย โดยยกระดับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ไม่ได้ระบุถึงกฎหมายที่ให้อำนาจในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ควรระบุกฎหมาย ที่ให้อำนาจการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติการกีฬา แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือกฎหมายอื่น เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล

๒. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมีการพัฒนาอย่างล่าช้า ดังนั้น ควรให้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเป็นหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ

๓. ควรเพิ่มผู้แทนจากสมาคมกีฬา จำนวน ๓ - ๕ คนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย เนื่องจากแต่ละสมาคมจะมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

การที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เสนอให้จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีฐานะ

เป็นหน่วยงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกำหนดให้กระทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่นั้น มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้เพียงใด และครอบคลุมอำนาจของสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมีอำนาจดำเนินการได้เท่าที่ไม่เกินขอบแห่งอำนาจหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น หากจะกำหนดให้สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ มีอำนาจหน้าที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเพิ่มเติมอำนาจให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสียก่อน

นายกฤษณ์ สารสิน

ควรส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนานักกีฬาเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกช่วงวัย

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานของคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง แนวทาง
ปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ : เอทานอลและไบโอดีเซล

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ภาครัฐควรส่งเสริมหรือให้ความสำคัญในเรื่องของระบบสหกรณ์ โดยอาจส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตรกับภาคเอกชน รวมทั้งสามารถพัฒนาสินค้า เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐจะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจัดตั้งสหกรณ์ท้องถิ่นและโรงงานแปรรูปสินค้าของตนเองได้ โดยอาจนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้เป็นแนวทางหรือต้นแบบในการดำเนินงาน เช่น โครงการสวนพระองค์ สวนจิตรลดา หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

นายนิกร จำนง

๑. ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลหรือไบโอดีเซล โดยต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประชาชนได้อย่างปลอดภัย

๒. นอกจากการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังทดแทนภายในประเทศแล้ว ภาครัฐควรคำนึงถึงเรื่องของพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรูปแบบอื่นด้วย เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหากในอนาคตมีการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น และประเทศเพื่อนบ้านสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกินต่อความต้องการ จนสามารถนำกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นออกมาจำหน่ายให้กับประเทศไทยได้ อาจทำให้ราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศเกิดความผันผวนขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีแผนรองรับระยะยาวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลในภาคเกษตรกรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตร

๔. ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก เพื่อผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพราะหากจะส่งเสริมให้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลขนาดใหญ่ในขณะนี้ อาจจะไม่เหมาะสมมากนัก เนื่องจากประเทศไทยยังประสบปัญหาที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ ในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล กล่าวคือ ๑) พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ และ ๒) ต้นทุนในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

๕. ภาครัฐควรมีการออกกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม เช่น พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

นายวิทยา แก้วภราดัย

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การควบคุมราคาเชื้อเพลิงไปโอดีเซลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมราคาน้ำมันปาล์มในขณะที่น้ำมันปาล์มขาดตลาด โดยจะดำเนินการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ เพื่อนำมาจำหน่ายและควบคุมราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศไม่ให้มีราคาสูงขึ้น แต่หากน้ำมันปาล์มล้นตลาดจนมีราคาตกต่ำลง ควรให้กระทรวงพลังงานเข้ามาดำเนินการแทรกแซงราคาเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันปาล์มต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็น โดยให้กระทรวงพลังงานรับซื้อน้ำมันปาล์มจากเกษตรกรและนำน้ำมันปาล์มเหล่านั้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานดีเซลต่อไป

๒. ภาครัฐควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของปาล์มน้ำมัน ลงไปยังพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อทำการศึกษา วิจัย จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกร

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ควรให้ความสำคัญในประเด็นการบุกรุกที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแผ้วถางและเผาป่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ให้มีความชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งทำให้การปลูกพืชดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพสัดส่วนการผสม B๑๐๐ ในไปโอดีเซล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวของภาคเอกชน อย่างละเอียดรอบคอบและรอบด้าน รวมทั้งควรกำหนดให้ศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่ภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ : เอทานอลและไปโอดีเซล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามแนวทางที่คณะกรรมการตั้งไว้

พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการและแนวทางในการป้องกันการลักลอบปลอมปนผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ โดยควรกำหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานทดแทนเท่านั้น ที่มีสิทธิในการขายผลผลิตดังกล่าว ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การปฏิรูปความรู้และการสื่อสารสุขภาพ

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายปานเทพ กล้านรงค์ราช

๑. รัฐควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพร่างกายให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Fasting Blood Sugar Test : FBS) และค่าดัชนีมวลกายที่พึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต่อไป

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการและเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ก่อนเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระบวนการคัดกรองข้อมูลจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการป้องกันเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่มีการบิดเบือนไป

นายนิกร จำนง

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบปริมาณสารพิษที่ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อพัฒนาให้สินค้าเกษตรของประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

๒. รัฐควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและอนามัย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพของตนเอง อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้นต่อไป

พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา

๑. ข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน ๓ ประการ ดังนี้

๑) ทำในสิ่งที่ทำได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

๒) ทำกิจกรรมที่มีลักษณะบังคับหรือบังคับให้ทำได้

๓) มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ทำหรือผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรค เช่น การกำหนดไว้ในหลักสูตรทักษะชีวิตของนักเรียนทุกระดับชั้น การตรากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น

๒. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ๓ ระดับ ซึ่งประกอบด้วยผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)

พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ประชาชนยังละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น การใช้ช้อนกลางซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบ การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผักผลไม้ที่ปราศจากสารพิษหรือวิธีการชะล้างสารพิษดังกล่าว การให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตการใส่สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู เป็นต้น

๒. ในปัจจุบันมักมีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาและมีความคลาดเคลื่อนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเครือข่ายการตรวจรักษาสื่อสาร เพื่อให้คำปรึกษาและประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร (Tele-medicine) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกลและลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไป

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณสุขภัย

สำนักกรรมการ ๓